



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด19

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

- นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด 19 ของไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น สร. จึงเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ประกอบกับช่วงนี้ประชาชนมีความต้องการรับวัคซีนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและมีกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่อ่างปลอดภัย จึงได้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล ภายใต้โครงการ “สยามรวมใจเติมความสุข เติมภูมิคุ้มกัน” เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข้มกระตุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ยังอาจพบการระบาดในลักษณะ Small Wave ได้ ส่วนเชื้อโรคน่าจะมีการกลายพันธุ์เรื่อยๆ เล็กน้อย แม้ระบบสาธารณสุขจะรองรับได้ แต่มาตรการป้องกันตนเองยังมีความสำคัญ โดยเฉพาะการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่มีคนจำนวนมาก หรือแออัด ส่วนผู้ที่เป็กลุ่มเสี่ยงยังคงต้องรับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน จึงต้องเร่งรัดเชิญชวนกลุ่ม 608 รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วเกิน 3-4 เดือน ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกัน

2. เตรียมแนวทางมาตรการรองรับท.จีน

สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด ผู้จัดการ)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีวาระสำคัญ คือ การเตรียมรับการเดินทางที่จะเพิ่มขึ้นจากประเทศจีนที่มีนโยบายเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยประมาณ 5 ล้านคน ในปี 2566 รวมทั้งจะมีผู้เดินทางจากไทยไปจีนมากขึ้น จึงต้องพิจารณามาตรการและเตรียมแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจะนำผลของที่ประชุมเสนอต่อผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรับผู้เดินทางจากจีนในวันที่ 5 ม.ค. 2566 เพื่อกำหนดเป็นมาตรการของประเทศร่วมกัน

- ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการฯ กล่าวว่า การพิจารณามาตรการคำนึงถึงหลักการเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ อยู่บนพื้นฐานด้านวิชาการ ความปลอดภัย สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งที่ประชุมร่วมกันประเมินความเสี่ยงแล้วเห็นว่า ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ โดยมีแนวทางและมาตรการ ดังนี้


1.กำหนดมาตรการป้องกันโควิด เพื่อรับผู้เดินทางจากจีน ได้แก่ ตรวจเอกสารรับรองวัคซีนโควิด 19 และประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดก่อนเดินทางเข้าไทย สอดคล้องกับข้อกำหนดของจีนในการรับผู้เดินทางเข้าประเทศที่ให้ตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง 48 ชั่วโมง 2.สื่อสารมาตรการและคำแนะนำต่างๆ ให้ผู้เดินทางก่อนเดินทางเข้าไทย ผ่านหน่วยงานต่างๆ 3.ระบบเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างตรวจสายพันธุ์ ซึ่งปัจจุบันสายพันธุ์ที่พบในจีนไม่แตกต่างจากที่เคยมีรายงาน 4.เตรียมพร้อมระบบสาธารณสุขให้รองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติได้มากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว 5.สื่อสารมาตรการป้องกันตนเองตลอดเวลาที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในไทย 6.ผู้ประกอบการและร้านค้า ดำเนินการตามแนวทาง SHA, SHA+ 7.สร. ก.ท่องเที่ยวฯ และก.คมนาคม สื่อสารผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวรับวัคซีนโควิดครบ 4 เข็ม ทั้งนี้หากมีข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์หรือสถานการณ์ระบาดเปลี่ยนแปลง จะพิจารณาความจำเป็นของการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางเข้าไทยอีกครั้ง

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-โฆษกกรมการแพทย์ นายภา กำชัยก.ท่องเที่ยวฯ สร. ร่วมกันพิจารณาเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นด้วยมาตรการที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพตามมาตรการโควิด 19 ด้วย

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยรัฐ ประชาชาติธุรกิจ)

-ชาติสมาชิกสหภาพยุโรปจะหารือกันนสัปดาห์หน้า เกี่ยวกับแนวทางตอบสนองร่วมกันต่อนักเดินทางจากจีน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ก่อนหน้านั้นเกาหลีใต้ สเปน และฝรั่งเศส รวมถึงสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และอินเดีย บังคับตรวจเชื้อโควิด 19 นักเดินทางจากจีน ส่วนสหรัฐฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ม.ค.65

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>อุบัติเหตุปีใหม่ 2566</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์)</p> <p>- นายโชติณริินทร์ เกิดสม รองปลัดก.มหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนประจำวันวันที่ 30 ธ.ค.65 วันที่สองของการรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เกิดอุบัติเหตุ 366 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 363 คน เสียชีวิต 48 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว 35.52% ดื่มแล้วขับ 25.68% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จยย. 78.98% ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 83.88% ถนนกรมทางหลวง 42.35% ถนนใน อบต.และหมู่บ้าน 34.15% ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-17.00 น. 8.20% ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 20-39 ปี 17.76% จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จ.สกลนคร 18 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช 18 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จ.ปทุมธานี 4 ราย</p> <p>สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วันของการรณรงค์วันที่ 29-30 ธ.ค. 65 เกิดอุบัติเหตุรวม 715 ครั้ง บาดเจ็บรวม 714 คน เสียชีวิตรวม 85 ศพ จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 31 จังหวัด เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.สกลนคร 26 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.สกลนคร 29 คน ผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.ปทุมธานี 6 ราย</p>	
<p>ปีใหม่ 2566</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>-กรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "พรปีใหม่ 2566 ที่คนไทยอยากขอ" พบประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 ขอให้ธุรกิจ เศรษฐกิจในประเทศปังๆ รองลงมาคือ ขอให้คนไทยสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคร้าย คิดเป็นร้อยละ 48.1, ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน คิดเป็นร้อยละ 46.9, ขอให้โควิด 19 หหมดไปจากประเทศไทยเสียที คิดเป็นร้อยละ 41.9 และขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง คิดเป็นร้อยละ 35.9, ขอให้ยาเสพติดหมดไปร้อยละ 34.4, ขอให้น้ำมันถูกลงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 30.9, ขอให้โรคติดต่อร้ายแรงแบบโควิด-19 ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป ร้อยละ 24.5, ขอให้การท่องเที่ยวคึกคักขึ้น คนไทย ชาวต่างชาติมาเที่ยวมากขึ้น ร้อยละ 24.4, ขอให้ร่ำรวยเงินทอง ร้อยละ 19.9 อื่นๆ อาทิ นักการเมืองทุจริตหมดไป ไม่อยากให้กัญชาเสรี ไม่มีเรื่องอยากขอ ร้อยละ 10.9</p>	
<p>พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ" ประจำปี 2566</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- อธิบดีกรมควบคุมโรค" เปิดเผยถึงการพยากรณ์โรคในปี 2566 ว่ามี 4 กลุ่มโรค หลัก ๆ ที่ยังต้องให้ ความสนใจ คือ "โรคติดต่อทางเดินหายใจ-โรคที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน-โรคติดต่อทางเดินอาหาร-โรคติดต่อมาโดยยุง"</p> <p>กลุ่มแรกคือ "โรคทางเดินหายใจ" ซึ่งปกติเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายช่วงหน้าหนาว ซึ่งจะมีทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส โรคโควิด 19" ยังเป็นขาขึ้น ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วง ม.ค.-ก.พ. อีกโรคหนึ่งคือ "ไข้หวัดใหญ่" กลับมาระบาดได้ช่วงต้นปีและกลางปี ซึ่งเป็นฤดูฝน ราว ๆ มิ.ย.-ส.ค.</p> <p>กลุ่มที่ 2 "โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน" ช่วงโควิด 19 ทำให้การฉีดวัคซีนในเด็กลดลงในช่วง 2 ปี มีโอกาสที่โรคหัด-คอตีบ-ไอกรน จะกลับมาระบาดได้อีก โดยเฉพาะหัดกลับมาระบาดอีกครั้งในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมของวัคซีนต่ำ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้</p> <p>กลุ่มที่ 3 "โรคติดต่อทางเดินอาหาร" เช่น อาหารเป็นพิษ อูจจาระร่วง จากเชื้อไวรัส เช่น ไวรัสโรตา ไวรัสโนโร ดังนั้น ช่วงปีใหม่ ที่มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์จำนวนมาก จะมีโอกาสเกิดการระบาดขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังมีอาหารเป็นพิษ อูจจาระร่วง จากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งมักพบในช่วงฤดูร้อน</p> <p>และกลุ่มที่ 4 "โรคติดต่อมาโดยยุง" เช่น "ไข้เลือดออก" ที่นำโดยยุงลาย คาดว่าในปี 2566 จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ได้ อีก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ไข้มาลาเรีย" ซึ่งเป็นโรคที่ประเทศไทยสามารถกำจัดไปได้มากแล้วในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด 19 คาดการณ์ว่า จำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดพื้นที่แถบป่าเขา ชายแดนฝั่งตะวันตกของไทย</p>	-
<p>แนะวิถีเลี้ยง "มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(plewseengern)</p> <p>-กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้สัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับต้นของหลายประเทศทั่วโลก ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป แนะนำอาหารไขมันสูง อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารปิ้งย่างไหม้เกรียม อาหารจากน้ำมันทอดซ้ำ และเนื้อสัตว์แปรรูป</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์</p> <p>-จากกรณีที่มีผู้โพสต์แนะนำข้อมูลโดยระบุว่า การอาบน้ำในช่วงเข้าต่อน้ำหนาว เป็นสาเหตุทำให้เส้นเลือดสมองแตก ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าการอาบน้ำเย็นเริ่มจากเท้าขึ้นมา ไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง</p>	-